



ปีที่ 39 ฉบับที่ 180 วันจันทร์ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2554

มหาวิทยาลัยฯ ประกาศให้อาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ปฏิบัติราชการในวันที่ 28 มี.ค. และวันที่ 18 เม.ย. 54

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา กำหนดการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยการสอบวัดความสามารถพื้นฐานทั่วไป และสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

สอบวัดความสามารถพื้นฐานทั่วไป วันที่ 28 มีนาคม 2554

สอบสัมภาษณ์ วันที่ 18 เมษายน 2554

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงให้อาจารย์ ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุกคนมาปฏิบัติราชการในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ที่ประชุมทปอ. ราชภัฏมิตติไม่เปิดหลักสูตรผลิตครู 6 ปี

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยมิตติในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2554 ว่า ในปีการศึกษา 2554 ว่า ในปีการศึกษา 2554 จะไม่เกิดการเรียนการสอนหลักสูตรการผลิตครู 6 ปี โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้กำหนดให้เปิดหลักสูตรการผลิตครูโดยตรง ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏควรมีทางเลือกในการเปิดหลักสูตรการผลิตครูตามความต้องการของท้องถิ่นในแต่ละช่วงเวลา ทั้งหลักสูตรผลิตครู 5 ปี หลักสูตรผลิตครู 4 + 2 ปี และหลักสูตรผลิตครู 6 ปี

สำหรับการเปิดหลักสูตรผลิตครู 6 ปี ในปีการศึกษา 2554 จะยังไม่มีเปิดการเรียนการสอน โดยมีความเห็นร่วมกันว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาต้องกำหนดเกณฑ์ศักยภาพให้ชัดเจน ตามมาตรฐานอุดมศึกษาก่อน ประกอบกับยังไม่เคยมีการประเมินหลักสูตรผลิตครู 5 ปี ซึ่งจำเป็นต้องใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับให้มหาวิทยาลัยศึกษาก่อนตัดสินใจดำเนินการได้ นอกจากนี้ควรทบทวนนโยบายการมีส่วนร่วมของมหาวิทยาลัยราชภัฏในการตัดสินใจมากขึ้น

ในการผลิตครู หลักสูตร 4 + 2 ปี ควรให้นักศึกษามีทางเลือกและตัดสินใจที่จะศึกษาต่อ โดยใช้รูปแบบเดิมที่มีอยู่คือ เมื่อจบหลักสูตร 4 ปีในสาขาต่าง ๆ ที่ตนต้องการหรือสาขาที่เลือกเรียน ถ้านักศึกษาประสงค์จะเป็นครู ให้นักศึกษาต่อสายครูอีก 2 ปี จะช่วยทำให้ผู้จบหลักสูตรเป็นครูสอนมัธยมศึกษาตอนปลายได้ดี เนื่องจากมีความเข้มแข็งในวิชาเอก

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

“พันธู์ AD” นิเทศศาสตร์ คิวารางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ Scoop i Marketing Plan Contest #3”

นักศึกษาชั้นปีที่ 3 แขนงวิชาการโฆษณา
หลักสูตรนิเทศศาสตร์ ภายใต้ชื่อทีมพันธู์ AD คิว
รางวัลชนะเลิศระดับภาคใต้ (พื้นที่จังหวัด
นครศรีธรรมราช) การประกวด “Scoop i Marketing
Plan Contest #3” สนับสนุนโดย บริษัทเอพี



ฮอนด้า จำกัด ซึ่งก่อนหน้านี้ ทีมพันธู์ AD ได้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก โดยการนำเสนอแผนการตลาดแก่
ผู้บริหาร และได้ลงมือจัดกิจกรรมทางการตลาดแข่งขันกับอีก 4 ทีมที่ผ่านรอบแรก ทีมพันธู์ AD จึงจัด
กิจกรรมการประกวดห่มสาววัยมันส์ พันธุ์ซ่า, การประกวดภาพถ่าย, การจัดซุ้มเล่นเกมชิงรางวัลและซุ้ม
เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องและตรวจเช็คสภาพรถจักรยานยนต์ขึ้น เมื่อวันที่เสาร์ 26 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ พื้นที่
หน้าคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช โดยมี ผศ.ดร.สุภาวดี พรหมมา เป็นอาจารย์
ที่ปรึกษาการจัดกิจกรรม

นายเดเมย์ แซ่บั้น หัวหน้าทีมพันธู์ AD เล่าว่า เขาและเพื่อนต้องการจะทำอะไรที่มีสาระ อยากจะ
พิสูจน์ตัวเอง และก็ถือเป็นประสบการณ์ที่ดี ที่ได้ฝึกปฏิบัติจริงนอกจากทฤษฎีที่เรียนในห้องเรียน อีกอย่างก็
ประสบความสำเร็จได้ ก็เพราะมาจากความสามัคคีกันของสมาชิกในกลุ่ม และการได้รับความร่วมมือจากพี่ๆ
น้องๆ ในหลักสูตรและต่างหลักสูตร เช่น หลักสูตรจิตรกรรมที่มาร่วมร้องเพลงและเล่นดนตรีเพราะๆ และ
แสดงการควงกระบองไฟ นอกจากนี้ ยังมีนักศึกษาจากคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่สนใจเข้าร่วมการประกวดห่ม
สาว “วัยมันส์ พันธุ์ซ่า” ด้วย

นางสาวฐิติกานต์ แก้วทองประคำ ผู้เข้าประกวด “วัยมันส์ พันธุ์ซ่า” กล่าวว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นมี
ความรู้สึกตื่นเต้นและประทับใจมาก เพราะเป็นการประกวดครั้งแรกและเวทีแรก แต่กิจกรรมในครั้งนี้ก็สอน
ให้กล้าแสดงออกมากขึ้น แม้จะไม่ได้รางวัลใดๆ ก็ตาม

ด้านนายวิชญ์ หมายปาน คณะครุศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ ซึ่งเข้าร่วมกิจกรรม บอกว่า เป็น
กิจกรรมที่สร้างสรรค์มากสำหรับวัยรุ่นคนรุ่นใหม่ ถึงแม้บรรยากาศจะร้อนไปหน่อยแต่ก็สนุกสนาน



สำหรับผลการประกวด “Scoop i Marketing Plan
Contest #3” ระดับภาคใต้ (พื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช)
ชนะเลิศ ได้แก่ นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช อันดับ 2 และ 3 ได้แก่
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และรางวัลชมเชย
ให้แก่ นักศึกษาจากหลักสูตรบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราชเช่นเดียวกัน

การปรับอัตราเงินเดือน

สาริมล รอดเจริญ

ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 ซึ่งเปลี่ยนตำแหน่งจากระบบซี เป็นระบบแท่ง ทำให้ข้าราชการพลเรือนเปลี่ยนการจำแนกตำแหน่ง และมีการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ซึ่งเดิมอาศัย กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ.2544 ใช้บัญชีอัตราเงินเดือนตามพระราชกฤษฎีกาการปรับเงินของข้าราชการ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2550 และมีการกำหนดบัญชีเงินเดือนที่สามารถคำนวณได้ล่วงหน้าว่าในรอบ 1 ปี ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนเป็นเงินเท่าไร แต่การเลื่อนขั้นเงินเดือนแบบใหม่ อาศัยกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน พ.ศ.2552 มีเฉพาะเงินเดือนขั้นต่ำ – ขั้นสูง ในการคำนวณคิดจากฐานเงินเดือนและคำนวณจากค่ากลางในการพิจารณาความดีความชอบ โดยในการเลื่อนเงินเดือนแต่ละคนในแต่ละครั้ง เลื่อนได้ในอัตราไม่เกินร้อยละ 6 ของฐานในการคำนวณ ตั้งแต่ 1 เมษายน 2553 ข้าราชการพลเรือนหลายหน่วยงานมีการพิจารณาความดีความชอบแบบใหม่ ขณะเดียวกัน สำนักงาน ก.พ. ได้ออกหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ นร.1008.1/ว 31 ลงวันที่ 17 กันยายน 2553 เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.รับรอง โดยมีมติให้ยกเลิกบัญชีอัตราเงินเดือน ระดับตำแหน่ง และประเภทตำแหน่ง มีการกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง เพื่อการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญใหม่ โดยปรับเงินเดือนให้สูงขึ้น และนำอัตราเงินเดือนแบบช่วงมาใช้ รวมทั้งกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ดังนี้

อัตราเงินเดือนใหม่(บาท) ใช้บังคับตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553					
อัตราเงินเดือน แรกบรรจุ	ปวช.	ปวส.	ปริญญาตรี	ปริญญาโท	ปริญญาเอก
เดิม	5,760	7,100	7,940	9,700	13,110
ใหม่	6,100	7,300	8,700	12,000	16,200
ความแตกต่าง	6%	3%	10%	24%	24%
	340 บาท	200 บาท	760 บาท	2,300 บาท	3,090

ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 การบรรจุเข้ารับราชการพลเรือน คุณวุฒิเหมือนกัน แต่จะได้รับเงินเดือนไม่เท่ากัน เช่น คุณวุฒิปริญญาโทกำหนดช่วงเงินเดือนตั้งแต่ 12,000 – 12,360 บาท โดยกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ลำดับที่หรือผลคะแนนสอบแข่งขันหรือคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ ความรู้ความสามารถด้านภาษาต่างประเทศหรือภาษาท้องถิ่น ประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งที่บรรจุและแต่งตั้ง การมีคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับเดียวกันมากกว่า 1 คุณวุฒิ และผลงานหรือการได้รับรางวัลระดับชาติหรือระดับนานาชาติก่อนการได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง จะเห็นได้ว่าการปรับอัตราเงินเดือนแรกบรรจุของข้าราชการ **คงเป็นสิ่งจูงใจและดึงดูดให้บุคคลเข้ารับราชการหรือเข้าทำงานในหน่วยงานที่มีการจ้างงานตามคุณวุฒิ**

สำหรับการเลื่อนเงินเดือนของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช คาดว่า 1 เมษายน 2554 คงจะมีการเลื่อนเงินเดือนแบบใหม่ ผู้เขียนก็เป็นคนหนึ่งคาดว่า จะได้รับการเพิ่มเงินเดือนทุก ๆ 6 เดือน/ครั้ง เพราะเชื่อว่า...

ต้นไม้ใหญ่ย่อมให้ร่มเงาต้นไม้เล็ก ฉันใด

ผู้ใหญ่อย่อมให้ร่มเงาผู้น้อย ฉันนั้น

แต่ถ้าเมื่อไหร่ปลาใหญ่กินปลาน้อย ฉันใด

ตัวใครตัวมัน ฉันนั้น...



บรรณาธิการมหาชัยสาร ผศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางสาวจรัสรัตน์ เสนาะภรณ์, นางณัชมา นนทโชติ
พิชญ์อักษร อัดสำเนา นายกองภพ ปรีชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาชัยสารคอลัมน์พักเที่ยงฉบับวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 3 ค่ำ เดือน 4 ปีชาล

ข่าวลือหน้าพักเที่ยง เริ่มจากสภาคณาจารย์และข้าราชการได้จัดทำแบบประเมินความต้องการจำเป็นของบุคลากรในมหาวิทยาลัยไป 2 วิธี วิธีแรก คือ แจกแบบสอบถามความคิดเห็น ขอขอบคุณทุกคำตอบ และวิธีที่สอง คือ วิธีการจัดประชุมกลุ่มย่อย Focus Group (เมื่อศุกร์ที่ 4 มีนาคม 2554) โดยท่านวิทยากรมากความสามารถ ผศ.สุจารี แก้วคง ท่านฝากข้อคิดมาว่าการจัดประชุมจะเกิดประโยชน์มากที่สุดถ้าได้รับความสนใจจากบุคลากรอย่างเต็มที่

งานนี้วิทยากรมืออาชีพอย่างผศ.สุจารี แก้วคง ได้ใช้เทคนิคที่หลากหลายประกอบกัน จึงทำให้ทุกคนสนุกกับกิจกรรมที่จัด ผู้เข้าร่วมประชุมหลายท่านบอกว่าสภาคณาจารย์และข้าราชการเป็นกระบอกเสียงของบุคลากร ทุกคนจึงต้องมาช่วยกันระดมความคิด จัดสนทนากันขึ้น ทุกประเด็นสภาพเห็นคุณค่า สภาคณาจารย์และข้าราชการจะได้นำข้อมูลมาสานต่อ ส่งต่อผู้บริหาร เพื่อเสนอความคืบหน้าต่อไป งานนี้ท่านประธาน รศ.วิจิต สุวรรณโนภาส รับมือไหวคะ

2 เมษายน ของทุกปีเป็นวันรักการอ่าน หอสมุดกลางยังคงดำเนินกิจกรรม ส่งเสริมกิจกรรมการอ่าน กับนักอ่านผ่านสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเอฟเอ็ม 107.50 เมกกะเฮิร์ต ทุกวัน เพื่อให้มีนักอ่านในห้องสมุดมากขึ้น สามารถนำประสบการณ์จากการอ่านไปดำรงชีวิตอย่างมีความสุขและมุ่งให้หอสมุดกลางเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง

ข่าวหลักสูตรที่เปิดสอนในระดับปริญญาตรีบัณฑิต (ระดับปริญญาเอก) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช หลักสูตรที่เปิดสอนในปีนี้เป็น สาขาวิชาการบริหารนวัตกรรมการพัฒนา เปิดรับประมาณต้นเดือนเมษายน 2554 นี้ ผู้สนใจสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ <http://graduate.nstru.ac.th/2551/lux.php>

สถาบันวิจัยและพัฒนา จะจัดประชุมพัฒนานักวิจัยในการเขียนบทความวิจัยลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนและวิเคราะห์บทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ” ในวันพุธที่ 16 มีนาคม 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมบุษบา คณะวิทยาการจัดการ โดยมี รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรพร เป็นวิทยากร ผู้สนใจทุกท่านแจ้งความประสงค์การเข้าร่วมประชุมที่คณะของท่าน หรือที่สถาบันวิจัยและพัฒนา 086-4703673 ภายในวันที่ 11 มีนาคม 2554 โปรดแจ้ง E-mail address ด้วย เพราะสถาบันวิจัยและพัฒนา จะส่งเอกสารประกอบการประชุมให้อ่านล่วงหน้า และขอความกรุณาลงชื่อเฉพาะผู้ที่เข้าร่วมประชุมได้เท่านั้น

ปิดท้ายพักเที่ยงกับข้อคิดดีๆ จากท่าน ว.วชิรเมธี “คนไทยเรานั้นใจแคบนะ ใครคิดต่างจากเรา เราไม่รัก” แล้วพบกันใหม่ สวัสดีค่ะ